

ประกาศรางวัล “สุดยอด Capital Market Smart Idea 2018”

	แนวคิด/ คำถาม	ผู้ได้รับรางวัล
1	จะทำอย่างไรให้คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและไม่กลัวการลงทุนและขจัดคติพจน์ที่ว่า “คนจน เล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” และสร้างคติพจน์ใหม่เป็น “จะจนหรือรวยก็ลงทุนในหุ้น (หรือสินทรัพย์ประเภทอื่น) ได้”	นาย ไพศาล สุขพานิช
2	ทำอย่างไรให้มีค่านิยมผู้สูงอายุสามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างปลอดภัย	นาง วิภา โกรวัฒน์พงศ์
3	การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับผู้เกษียณแล้วเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	นาย นิตินัย สุนทรภัสส์
4	ทำไมคนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าที่จะลงทุนในตลาดทุน แม้จะเป็นคนที่ทำงานทางด้านธนาคารก็ตามที	นาย ฉัตรชัย งามวิภาส
5	เราจะเพิ่มความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน (financial literacy) ให้คนไทยได้อย่างไร	นาย สกลกิจ วัฒนาวารุณ
6	ICO cryptocurrency จะมา disrupt IPO ของตลาดทุนแบบดั้งเดิม หรือไม่อย่างไร ในอนาคตระยะสั้น และระยะยาว	นาย รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์
7	เราสามารถพัฒนา AI เพื่อให้ใช้องค์ความรู้ในด้าน Big data analytics เพื่อหา Leading Indicator ชนิดใหม่ๆ หรือดัชนีชี้วัดอื่นๆ ที่สามารถคาดการณ์อนาคตได้แม่นยำ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเอาชนะ AI เจ้าอื่นหรือบุคคลทั่วไปที่เทรดในตลาดได้หรือไม่ หรือถ้าเรารู้ว่า AI ส่วนใหญ่มักใช้ดัชนีเศรษฐกิจพื้นฐานในการวิเคราะห์ทิศทางการลงทุน ถ้าเช่นนั้นแล้ว เราสามารถออกแบบ AI ด้วยวิธีการวิเคราะห์ใหม่ๆ โดยชิงดีทางลงทุนให้ชนะ AI อื่นๆได้หรือไม่	นาย เนติ ครอบเยี่ยม
8	เทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันจะส่งผลต่อตลาดทุนต่อไปยังอย่างไรในอนาคต	นาย ศุภณัฐ เทียนแย้ม
9	Blockchain จะนำมาใช้กับตลาดหลักทรัพย์รูปแบบใหม่ ได้จริงหรือไม่ ใครได้หรือใครเสียประโยชน์ อย่างไร?	นางสาว ภัทรมน พิรุพันธ์
10	การศึกษาผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนแบบ active fund ที่ใช้ผู้จัดการกองทุนเทียบกับกองทุนที่ใช้ Machine Learning, AI หรือ Big Data มาเป็นเครื่องมือ	นาย เฟอร์ส รุจิระธาดา
11	ความได้เปรียบของผู้ใช้ Robot trade กับนักลงทุนทั่วไป	นาย ปฐม กองพนันพล
12	ปัจจัยใดที่จะส่งเสริมการให้ start up และนักลงทุนเลือกระดมทุนหรือลงทุนผ่าน Live platform ของตลาดหลักทรัพย์	นาย ศุภเศรษฐ์ ตั้งถาวร

*หมายเหตุ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแนวคิด/ คำถามของท่านเพื่อความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการในรอบต่อไป